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BIG	ลุ้นคร่ึงปีหลังไฮซีซั่นตลาดกล้องรุ่นใหม่เพ่ิมช่องทาง

การจ�าหน่ายทุกรูปแบบ	-	ดันรายได้ท้ังปีเข้าเป้าโต	10-15%

เล็งเปิดแผนขยายธุรกิจใหม่เร็วๆ	น้ี

	 BIG	ประเมินครึ่งปีหลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น	เชื่อสินค้าแบรนด์ดังแห่ออก
กล้องรุ่นใหม่คึกคัก	หนุนความต้องการทะลัก	พร้อมลุยจัดอีเว้นท์ต่อเนื่อง	
โหมอัดโปรโมชั่นดึงลูกค้า	เน้นเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายให้หลากหลาย	ดันผล
ประกอบการปีนี้เข้าเป้าเติบโต	10-15%	เตรียมขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่	
หลังตั้งบริษัทย่อยเป็นโฮลดิ้ง	พร้อมเปิดตัวเร็วๆนี้	
	 นายชาญ	เธียรกาญจนวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	บิ๊ก	คาเมร่า	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	
BIG	เปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะเข้าสู่ไฮซีซั่นของธุรกิจกล้อง	ซึ่งสินค้า			
แบรนด์ดังจะมีการออกกล้องรุ่นใหม่ออกมาจ�านวนมาก	น่าจะท�าให้ภาพรวม
ตลาดกล้องคึกคักกว่าครึ่งปีแรก	รวมถึงช่วงปลายปีนี้จะมีการจัดกิจกรรม	
PHOTO	FAIR	มาช่วยสนับสนุนยอดขาย	ขณะเดียวกันบริษัทอยู่ระหว่าง
การเตรียมความพร้อมเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าให้มากขึ้นด้วย
	 บริษัทฯ	ยังคงเชื่อมั่นว่าภาพรวมผลประกอบการในปี	2561	คาดว่าจะมี
รายได้เติบโตได้	10	-	15%	จากปีก่อนที่	6,043.10	ล้านบาท	
	 “ภาพรวมผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลังน่าจะออกมาดีกว่าครึ่งปีแรก	
เนื่องจากได้รับผลดีจากความต้องการกล้องรุ่นใหม่	ท�าให้มีความสามารถท�า
ก�าไรสูงขึ้น	จากครึ่งปีแรกที่ทรงตัว	ซึ่งสะท้อนถึงผลดีของการปรับ	กลยุทธ์
เน้นเจาะตลาดกล้องรุ่นใหม่มากขึ้น”	นายชาญกล่าว
	 ทั้งนี้	ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา	ตลาดกล้องรุ่นใหม่มีสัญญาณที่ดีขึ้น	

หลังสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว	ท�าให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นมากขึ้น	
และมีความกล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น	ท�าให้บริษัทฯได้รับอานิสงส์จาก
สถานการณ์ดังกล่าว	รวมทั้งบริษัทฯได้รับผลดีจากตลาดกล้องดิจิทัลของไทย
มีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง	โดยเซ็กเมนต์กล้อง	Mirrorless	ยังคงมีส่วนแบ่งการ
ตลาดที่สูงกว่า	DSLR	และ	Compact
	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวด	6	เดือนแรกปี	2561	มีรายได้รวมอยู่ที่	
3,104.33	ล้านบาท	และก�าไรสุทธิอยู่ที่	324.22	ล้านบาท	ขณะที่ไตรมาส2/61	
รายได้รวมอยู่ที่	1,300.85	ล้านบาท	และก�าไรสุทธิอยู่ที่	114.25	ล้านบาท	
	 ทั้งนี้	ในไตรมาส	2	ที่ผ่านมา	บริษัทฯได้ขยายช่องทางการจ�าหน่ายเพิ่ม
เติมทั้งสิ้น	7	สาขา	โดยแบ่งเป็นร้านจ�าหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพ(BIG	Camera)	
จ�านวน	3	สาขา	ร้านจ�าหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร	(BIG	Mobile)	จ�านวน	2	สาขา	
ร้านวันเดอร์	โฟโต้ช้อป	1	สาขา	และจากการที่บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก
บริษัทแอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์	จ�ากัด	ให้สิทธิในการบริหารร้าน	Telewiz	
จ�านวน	3	แห่ง	โดยในระหว่างไตรมาส	2/61	บริษัทได้ด�าเนินการร้านเทเลวิช
ไปแล้ว	จ�านวน	1	สาขา	
	 อย่างไรก็ตาม	ภาวะเศรษฐกิจในปีนี้มีการขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป	
บริษัทฯได้ร่วมมือกับแบรนด์ผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพ	และธนาคารผู้ให้สินเชื่อ
ในการจัดกิจกรรมส่งเสิรมการขายอย่างต่อเนื่อง	เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและ
ความต้องการซื้อของลูกค้า	ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น

CPN	ย�้าเป้ารายได้ปี61	โต20%	

มองคร่ึงปีหลังคึกคัก	,ทุ่มงบ	3	พันลบ.	

ปั้นเซ็นทรัลภูเก็ตเป็นลักชูร่ีแฟล็กชิพ

	 CPN	ทุ่มงบ	3	พันลบ.	ปั้นเซ็นทรัลภูเก็ตเป็นลักชูรี่แฟล็กชิพแบรนด์ใหม่	คาด
หนุนอุตฯท่องเที่ยวภูเก็ตโต	เงินสะพัดกว่า	3	หมื่นลบ.	,ย�้าเป้ารายได้ปี61	โต20%	
มองครึ่งปีหลังคึกคัก	หลังปรับปรุงห้างฯแล้วเสร็จ	และอัดแคมเปญการตลาดหนุน
สิ้นปี
	 นางสาววัลยา	จิราธิวัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เซ็นทรัล
พัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	CPN	เปิดเผยว่า	บริษัทฯยังคงเป้ารายได้ปีนี้จะเติบโตไม่
ต�่ากว่า	20%	จากปีก่อนที่	มีรายได้รวมอยู่ที่	35,455.99	ล้านบาท	โดยในช่วงครึ่งปี
แรกรายได้	18,171.52	ล้านบาท	ซึ่งแนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลังมีทิศทางการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องจากอัตราการเติบโตของจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น	ประกอบ
กับการปรับปรุงศูนย์การค้าในสาขาเซ็นทรัล	พระราม	3	แล้วเสร็จ	รวมทั้งที่สาขา
เซ็นทรัล	เวิลด์	จะแล้วเสร็ในสิ้นปีนี้	ขณะที่บริษัทฯ	จะอัดแคมเปญการตลาดในปลาย
ปีเพื่อผลักดันก�าลังการซื้อเพิ่มขึ้น
	 พร้อมกันนี้	บริษัทฯเตรียมเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัล	ภูเก็ต	ในวันที่	10	กันยายน	
นี้	โดยจะเป็นศูนย์การค้าที่เป็นลักชูรี่แฟล็กชิพแบรนด์ใหม่	ที่มีมูลค่าโครงการถึง	
20,000	ล้านบาท	ตอบรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตที่มีการเติบโตสูง	ซึ่งบริษัทฯ	
เล็งเห็นถึงความแข็งแกร่งของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นเสมือนเมืองที่เป็นตัวแทน
ประเทศไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก	ที่คาดว่าใน	2-3	ปี	จะมีนักท่อง
เที่ยวเติบโตเพิ่มขึ้น	ถึง	20	ล้านคน	บริษัทฯ	จึงปั้นเซ็นทรัล	ภูเก็ต	เป็นลักชูรี่แฟล็
กชิพแบรนด์ใหม่	ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า	2	หมื่นล้านบาท	โดยใช้กลยุทธ์	World	Elite	
Tourism	เพื่อสอดรับกับความต้องการของกลุ่มนักลงท่องเที่ยว	ในโลกปัจจุบัน	ซึ่ง
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	โดยใช้งบลงทุน	3	พันล้านบาท	ผ่านกลยุทธ์	3	
แกนหลัก	ได้แก่	สร้าง	Super	Magnet	สร้าง	World	Playlist	งานอีเว้นท์ยิ่งใหญ่
ระดับโลก	และผลักดันภูเก็ตเป็น	World	Class	Mice	City	

	 ทั้งนี้เชื่อว่า	เซ็นทรัล	ภูเก็ต	เป็นลักชูรี่แฟล็กชิพแบรนด์ใหม่ล่าสุด	จะหนุน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตให้เติบโต	คาดมีเงินสะพัดหมุนเวียนกว่า	3	หมื่นล้าน
บาท	และบริษัทฯ	ตั้งเป้าเพิ่มยอดใช้จ่ายนักท่องเที่ยวในศูนย์ฯ	ให้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว	
	 ส�าหรับศูนย์การค้า	เซ็นทรัลภูเก็ต	มีมูลค่าการลงทุน	2	หมื่นล้านบาท	บน
พื้นที่	111	ไร่	พื้นที่โครงการรวม	4	แสนตารางเมตร	เป็นเมกะโปรเจคต์ระดับโลก	ที่
ประกอบด้วยศูนย์การค้าและลักซูรี่แบรนด์ชั้นน�าระดับโลก	ร่วมด้วยแอทแทรคชั่น
หนึ่งเดียวในโลก	อาทิ	Tales	of	Thailand	จ�าลองบรรยากาศวิถีชีวิตโลกแฟนตาซี	
วอร์คทรูแห่งแรกของโลก	โดยจะเปิดบริการอย่างเป็นทางการในเดือน	พฤศจิกายน	
2561		
	 กลุ่มเป้าหมายของศูนย์การค้าจะเน้นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของโลก	
ได้แก่	กลุ่ม	Rich	Asian	Millennials	โดยเป็นกลุ่มวัยท�างานที่มีแนวโน้มรายได้เพิ่ม
ขึ้นอย่างรวดเร็ว	ประสบความส�าเร็จตั้งแต่อายุน้อย	กลุ่ม	European	High	Spender	
นักท่องเที่ยวยุโรปที่มีการพักผ่อนระยะยาวมีการใช้จ่ายสูง	และกลุ่ม	Bluxury	
(Business	+	Luxury)	นักธุรกิจที่มีรายได้สูงเดินทางไปประชุมสัมมนา
	 เชื่อว่าภายหลังการเปิดให้บริการจะเพิ่มพื้นที่ให้บริการเท่าตัว	จาก	200,000	
ตารางเมตร	ในพื้นที่เซ็นทรัลเฟสติวัล	ภูเก็ต	เป็น	400,000	ตารางเมตร	และ
คาดว่าการใช่จ่ายต่อคนต่อครั้ง	จะเพิ่มขึ้นจากเดิม	7,000	บาทต่อคนต่อครั้ง	เป็น	
10,000	บาทต่อคนต่อครั้ง
	 นางสาววัลยา	กล่าวเพิ่มเติมถึงกระแสข่าวการเข้าซื้อกิจการ	บริษัท	แกรนด์	
คาแนล	แลนด์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	GLAND	ว่าบริษัทเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	
ซึ่งมีการศึกษาการลงทุนในทุกโครงการที่เป็นไปได้	ถ้าได้ข้อสรุปพร้อมประกาศจะแจ้ง
ให้ทราบ	ส่วนกระข่าวที่จะน�าเซ็นทรัล	ดีพาร์ทเม้นต์	สโตร์	จ�ากัด	แยกเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	ส่วนตัวไม่สามารถตอบได้	

21 www.HoonInside.com 31		August		2018



TRT	ลุ้นปีน้ีพลิกก�าไร	คุมเข้มต้นทุน	

ดันก�าไรข้ันต้นแตะ	20	-	23%

	 TRT	คาดผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งแรก	หลังตุน	Backlog	2,049	ลบ.	รับรู้ฯ	
ปีนี้	1.51	พันลบ.จ่อประมูลงานใหม่มูลค่า	1.2	หมื่นลบ.	หวังคว้างาน	20-25%	คาด
ก�าไรขั้นต้นปีนี้แตะ	20-23%	จากปีก่อนท�าได้	18%	หลังบริหารต้นทุนดี	,ลุ้นงบทั้งปี
พลิกก�าไร	
	 นายสัมพันธ์	วงษ์ปาน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	
บริษัท	ถิรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TRT	เปิดเผยว่า	ประเมินภาพรวมผลประกอบ
การในช่วงครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก	ทั้งปีคาดว่ารายได้จะทะลุ	
2,800	ล้านบาท		จากปีก่อนที่มีรายได้	2,448.03	ล้านบาท	และมั่นใจจะสามารถ
พลิกกลับมามีก�าไร	จากปีก่อนที่มีผลประกอบการขาดทุน	68.70	ล้านบาท	หลัง
ปริมาณงานที่ออกมาเพิ่มขึ้น	โดยปัจจุบันบริษัทมีค�าสั่งซื้อในมือรอส่งมอบ	
(Backlog)	แล้ว	2,049	ล้านบาท	คาดว่าจะรับรู้เข้ามาเป็นรายได้ภายในปีนี้ราว	1,511	
ล้านบาท	
	 พร้อมกันนี้คาดอัตราก�าไรขั้นต้นในปีนี้จะเพิ่มขึ้นแตะ	20-23%	จากปีก่อนอยู่ที่	
18%	เนื่องจากบริษัทฯ	เน้นบริหารจัดการด้านต้นทุนการขายให้ปรับตัวลดลง	และมี
การขยายตลาดไปยังลูกค้าใหม่ๆ	มากขึ้นด้วยเพื่อลดการแข่งขันด้านราคาขายสินค้า
	 ด้านแผนการประมูลงานใหม่	บริษัทฯ	อยู่ในระหว่างเข้าประมูลงานใหม่มูลค่า	
12,050	ล้านบาท	โดยบริษัทฯคาดหวังจะได้งานไม่ต�่ากว่า	20-25%	ของมูลค่างานที่
เข้าประมูล	คาดว่างานดังกล่าวจะทยอยรู้ผลในปีนี้
	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	จะมีการก�าหนดทิศทาง	และแผนกลยุทธ์	10	ปี	ประกอบไป
ด้วยแผนระยะสั้น	1-3	ปี	(2561-2563)	ระยะกลาง	3-5	ปี	(2563-2565)	และระยะ
ยาว	5-10	ปี	(2565-2570)	ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการจัดท�าแผนกลยุทธ์	ซึ่งคาด
ว่าจะจัดท�าแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจให้เสร็จ	ภายใน	ไตรมาส	4/	61
	 อนึ่ง	TRT	รายงานผลประกอบการไตรมาส	2/2561	มีผลขาดทุนสุทธิ	5.04	

ล้านบาท	ขาดทุนลดลง	47.34	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับงวดบัญชีเดียวกันของปี
ก่อนซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ	52.38	ล้านบาทซึ่ง	เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ	20	โดย
บริษัทฯ	ขอเรียนชีแจง	ดังนี้
	 1.	บริษัทฯ	และ	บริษัทย่อย	มีรายไดจ้	ากการขาย	476.17	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน	212.77	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	80.78	เนื่องจาก	รายได้จากบริษัทฯ	มี
การส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและบริษัทในเครือมีรายได้เพิ่มขึ้น
	 2.	บริษัทฯ	และ	บริษัทย่อย	มีรายได้จากการบริการ	112.05	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนเล็กน้อย	11.01	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	10.90	เนื่องจาก	รายได้บริการ
หม้อแปลงของบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น
	 3.	บริษัทฯ	และ	บริษัทย่อย	มีรายไดตามสัญญาก่อสร้าง	จากการด�าเนินการ
ของบริษัทย่อย	25.46	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	67.20	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	
72.52	เนื่องจากบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากงานในต่างประเทศครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
	 4.	ก�าไรขั้นต้น	จากการขายร้อยละ	18.58	เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน	
ซึ่งมีอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	3.01	เนื่องจากในไตรมาสนี้มการส่งมอบสินค้าที
มีอัตราก�าไรขั้นต้นสูง
	 5.	ก�าไรขั้นต้น	จากการบริการ	ร้อยละ	36.97	ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน	ซึ่งมีอัตราก�าไรขั้นต้น	เท่ากับร้อยละ	39.44	การลดลงส่วนใหญ่เกิดจาก
การรับรู้รายได้งานบริการขนดินในช่วงฤดูฝน
	 6.	ค่าใช้จ่ายในการขาย	27.20	ล้านบาทลดลงจากปีก่อน	1.53	ล้านบาท	คิด
เป็นร้อยละ	5.34	และ	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	90.36	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	
8.69	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	8.78
	 7.	ต้นทุนทางการเงิน	16.01	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	เล็กน้อย	0.43	ล้านบาท	คิด
เป็นร้อยละ	2.77

CK	ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติม

สัญญาผู้บริหารงานซ่อมบ�ารุงฯรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน	

(สายเฉลิมรัชมงคล)	กับ	BEM	มูลค่า	2.77	พันลบ.

	 ดร.อนุกูล	ตันติมาสน์	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สาย

งานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป	บริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)

CK	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ได้	ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาผู้

บริหารงานซ่อมบ�ารุงโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้าเครื่องกล

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน	(สายเฉลิมรัชมงคล)	(ฉบับที่	1)	กับ	บริษัท	

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจ�ากัด	(มหาชน)	ในฐานะผู้ว่าจ้าง	เพื่อเพิ่มเติม

ขอบเขตงาน	ดังนี้

	 (1)	งานซ่อมบ�ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและระบบไฟฟ้า

เครื่องกล	ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยายเพิ่มเติมจาก

สัญญาผู้บริหารงานซ่อมบ�ารุงโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน	(สายเฉลิมรัชมงคล)	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	

1,446.7	ล้านบาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

	 (2)	ขยายระยะเวลางานซ่อมบ�ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและ

ระบบไฟฟ้าเครื่องกลในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน	(สายเฉลิม

รัชมงคล)	ภายใต้ขอบเขตงานความรับผิดชอบตามสัญญาผู้บริหารงานซ่อม

บ�ารุงฯโดยให้มีระยะเวลาสิ้นสุดพร้อมกับงานบริหารงานซ่อมบ�ารุงโครงสร้าง

พื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วน

ต่อขยาย	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	740	ล้านบาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

	 (3)	งานปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเครื่องกลในส่วน

ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินเดิม	(สายเฉลิมรัชมงคล)	ที่หมดอายุการใช้

งานตามการออกแบบ	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	591	ล้านบาท

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

	 ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทฯ	ท�ากับบริษัทอื่น	และเป็นข้อตกลงทางการ

ค้าซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้วโดยมีราย

ละเอียดของงานดังต่อไปนี้

	 วันที่ลงนาม	29	สิงหาคม	2561

	 มูลค่าสัญญารวมประมาณ	2,777.7	ล้านบาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

	 ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา	งานตาม	(1)	และ	(2)	ประมาณเดือน	มีนาคม	

2570

	 งานตาม	(3)	ประมาณเดือนธันวาคม	2567
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	บิ๊ก	NCL	แย้มอยู่ระหว่างเจรจาภาครัฐ	เข้าไปพัฒนาท่าเรือระนอง	

ชี้	ถ้าลุยเง่ือนไขต้องชัดเจน	-	ไม่ซ�้ารอยเดิม

	 บิ๊ก	NCL	แย้มอยู่ระหว่างเจรจาภาครัฐ	เข้าไปพัฒนาท่าเรือระนอง	

-	ชี้	ถ้าลุยเงื่อนไขต้องชัดเจน	-	ไม่ซ�้ารอยเดิม	คาดเปิดสาขาอินโดนีเซีย	

Q3/61	-	เวียดนาม	Q4/61	สิ้นปีนี้เห็นสาขาตปท.รวม	5	สาขา	คาดผล

งาน	2H/61	โตต่อเนื่อง	หลังรุกขยายสาขาตปท.	-	มีลูกค้าใหม่ต่อเนื่อง	

มั่นใจทั้งปีโตตามเป้า	10-20%	แจงขาย	NCL-W3	เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

	 นายกิตติ	พัวถาวรสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เอ็นซีแอล	

อินเตอร์เนชั่นแนล	โลจิสติกส์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	NCL	เปิดเผยกับ

ส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า	ขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจากับทางภาครัฐบาล

อย่างต่อเนื่อง	หลังจากที่ทางรัฐบาล	มีแผนที่จะพัฒนาให้ท่าเรือระนอง

เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามัน	เชื่อมโยงเส้นทางการ

ค้ากับประเทศแถบเอเชียใต้	ตะวันออกกลาง	ยุโรป	และอเมริกาซึ่งท่าเรือ

ระนองเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศในซีกตะวันตก	

รวมถึงเป็นประตูเศรษฐกิจสู่เมียนมา	สามารถเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

และประเทศในกลุ่ม	BIMSTEC	รองรับการให้บริการขนส่งสินค้าโดยระบบตู้

สินค้าจากท่าเรือระนองไปท่าเรือในย่างกุ้ง

	 "ท่าเรือระนองถือเป็นประตูทองสู่ทะเลอันดามันไปสู่ประเทศเพื่อน

บ้าน	ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยได้	และเมื่อ	4-5	ปีที่แล้วทางเราก็

เคยเข้าไปท�าโครงการดังกล่าวแล้ว	และสามารถที่จะท�าได้ส�าเร็จด้วยแต่ใน

ระหว่างที่เราหยุดการด�าเนินธุรกิจที่ท่าเรือระนอง	ทางรัฐบาลก็ได้มีการคุย

กับเราอย่างต่อเนื่องว่าอยากจะให้เราเข้าไปท�าท่าเรือระนองดังกล่าวให้มี

ชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง	แต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปท�าโครงการที่ท่าเรือระนองอีก

ครั้ง	เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนครั้งก่อนที่เราขาดทุนมากว่า	98	ล้าน

บาท	ในปี	58	เราจะต้องมีการคุยกันอย่างเชิงลึกเลยว่าจะมีอะไรสนับสนุน

จากทางภาครัฐมาเพิ่มขึ้น	ว่าจะร่วมกันยังไงท�าอย่างไรให้มันส�าเร็จ	เราจะ

ต้องมีเงื่อนไขที่ชัดเจน	ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกต้องมีคนรับผิดชอบ	ไม่ใช่

เรารับผิดชอบคนเดียว	ครั้งที่แล้วที่มีปัญหาจนท�าให้ต้องชะงักการด�าเนิน

กิจการไป	เรารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว	ถ้าจะกลับเข้าไปท�าใหม่ก็ต้องมี

การคุยให้ชัดเจนกับภาครัฐ	ว่าความเสี่ยงคืออะไร	เกิดปัญหาขึ้นมาใครจะ

รับผิดชอบ	และเรายังไม่ได้ยืนยันว่าจะเข้าไปลงทุน	เพียงแต่ว่าเป็นการ

เจรจากันอยู่	"	นายกิตติ	กล่าว

	 ส่วนการขยายธุรกิจในปีนี้บริษัทฯจะสามารถมีสาขาที่ต่างประเทศ

รวมทั้งสิ้น	5	ประเทศ	ได้แก่	สิงคโปร์	สหรัฐอเมริกา	จีน	อินโดนีเซีย	และ

เวียดนาม	ซึ่งในครึ่งปีแรกบริษัทฯได้ด�าเนินการเปิดสาขาที่สหรัฐอเมริกา	

และจีนไปแล้ว	คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากจีนเข้ามาในไตรมาสที่3-

4/2561	อีกทั้งในครึ่งปีหลังบริษัทฯจะเปิดสาขาในอินโดนีเซีย	คาดว่าจะ

สามารถเปิดได้ในไตรมาส	3/2561	และเวียดนามคาดว่าจะเปิดได้ในไตรมาส

ที่	4/2561	ซึ่งทุกๆประเทศจะสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทไม่ต�่ากว่า	10%	

ของรายได้รวม	ซึ่งปัจจุบันสิงคโปร์ได้สร้างรายได้ให้บริษัทประมาณ	10%	

ของรายได้รวมไปแล้ว

	 ด้านเงินลงทุนที่บริษัทใช้ในการขยายสาขา	ทางที่ประชุมคณะกรรม

การบริษัทฯได้อนุมัติวงเงินทั้งสิ้น	1.5	ล้านเหรียญสหรัฐ	โดยมีแหล่งเงิน

ทุนมาจากเงินหมุนเวียนในบริษัท	และการแปลงสภาพวอแรนต์	NCL-W2	

และ	NCL-W3	ที่ก�าลังจะแปลงสภาพในอีก	16	เดือนข้างหน้า

	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานในครึ่งปีหลัง	บริษัทคาดว่ามีแนวโน้มเติบโต

อย่างต่อเนื่อง	หลังจากที่ได้เปิดสาขาในต่างประเทศ	และรับรู้รายได้เข้ามา

อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงบริษัทฯยังมีการเซ็นต์สัญญากับลูกค้ารายใหม่ๆต่อ

เนื่องด้วย	จึงท�าให้บริษัทฯมั่นใจว่าผลการด�าเนินงานในปี	2561	จะเติบโต	

10-20%	ตามเป้าหมายที่วางไว้	และกลับมาเทิร์นอะราวน์ได้แน่นอน

	 ทั้งนี้	นายกิตติกล่าวถึง	การจ�าหน่ายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญ	ของบมจ.เอ็นซีแอล	อินเตอร์เนชั่นแนล	โลจิสติกส์	(NCL)	ชุดที่	3	

หรือ	NCL-W3	เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2561	จ�านวน	2,857,143	หน่วย	ที่

ราคา	0.52	บาท/หน่วย	และในวันเดียวกัน	มีการจ�าหน่าย	NCL-W3	อีก	

527,314	หน่วย	ที่ราคา	0.56	บาท	ว่า	เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับ	

NCL-W3
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บลจ.กสิกรไทย	คว้าไลเซนส์ผู้ให้บริการออกแบบ

การลงทุน	จาก	ก.ล.ต.	เป็นรายแรกของไทย

	 บลจ.กสิกรไทย	ประเดิมคว้าไลเซนส์ผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน	จาก	

ก.ล.ต.	เป็นรายแรกของไทย	โชว์ศักยภาพผู้น�าด้าน	Digital	Wealth	Advisor	

ที่มุ่งให้ค�าแนะน�าการลงทุนสู่ลูกค้าทุกระดับ	ผ่านแอปฯ	K-My	Funds	ที่

เสมือนเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน	เพื่อให้ผู้ลงทุนไปถึงเป้าหมายง่าย

ขึ้นด้วยตัวเอง

	 นายวศิน	วณิชย์วรนันต์	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน	กสิกรไทย	จ�ากัด	(บลจ.กสิกรไทย)	เปิดเผยว่า	บลจ.กสิกร

ไทย	ตอกย�้าความเป็นผู้น�าการเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าการลงทุนผ่านระบบ

ดิจิตอล	(Digital	Wealth	Advisor)	อีกครั้ง	ด้วยการได้รับใบอนุญาตผู้ให้

บริการออกแบบการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	เป็นรายแรกของประเทศไทย	โดยใบอนุญาตดัง

กล่าวจะสามารถให้ค�าแนะน�าผู้ลงทุนในลักษณะของการจัดพอร์ตการลงทุน	

(Asset	Allocation)	ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการของ	ก.ล.ต.	ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนมุ่งเน้นการน�าเสนอบริการให้ค�าแนะน�า

และวางแผนทางการเงินแก่ประชาชนในวงกว้างโดยสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วย

ต้นทุนที่ต�่า	

	 การได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนจากก.ล.ต.ในครั้งนี้

เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์การด�าเนินงานของบริษัทในปีนี้	ที่มุ่งเน้น

ต่อยอดความเป็นผู้น�าในธุรกิจกองทุนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน	รวม

ถึงช่องทางการให้บริการและเครื่องมือช่วยการลงทุนต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	

ซึ่งในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมาบลจ.กสิกรไทยประสบความส�าเร็จในการพัฒนา

ดิจิตอลแพลตฟอร์ม	และครองการเป็นผู้น�าอันดับ	1	ในธุรกิจกองทุนรวม	

ด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น	K-My	Funds	ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในแง่ของ

การได้รับค�าแนะน�าการลงทุนที่เหมาะสมแบบเฉพาะเจาะจงกับรายบุคคล	

(Personalize)	มากขึ้น	และยังสามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วไปได้ทุกระดับ	

	 ความพิเศษของ	K-My	Funds	ที่แตกต่างจากแอปพลิเคชั่นการซื้อขาย

กองทุนรวมทั่วไป	คือ	การเชื่อมโยงผู้ลงทุนให้สามารถเข้าถึงค�าแนะน�าด้าน

การลงทุนจากผู้เชี่ยญชาญโดยเฉพาะ	ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นการแนะน�าพอร์ตการ

ลงทุนที่เหมาะสม	โดยเปรียบเทียบกับพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันของผู้ลงทุน	

และแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของกราฟและเส้น	Fit	Line	ที่จะ

เป็นเส้นชี้วัดถึงผลตอบแทนของพอร์ตลงทุนที่แนะน�า	โดยผ่านกระบวนการ

วิเคราะห์มาแล้วว่าพอดีและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน	เปรียบ

เสมือนโค้ชที่คอยสร้างแนวทางการลงทุน	ให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามและปรับ

เปลี่ยนรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง	ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับใบ

อนุญาตที่บริษัทได้รับในครั้งนี้	

	 “K-My	Funds	ของบลจ.กสิกรไทย	ได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการ

ออกแบบการลงทุนเป็นรายแรกของประเทศไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ	เป็น

ความส�าเร็จจากความพยายามคิดภายใต้ข้อจ�ากัดมากมายในการด�าเนินธุรกิจ

แนวเดิม	ท�าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย	2	มิติ	ทั้ง	K-FIT	Model	ที่

เป็นโซลูชั่นที่เปรียบเสมือน	เป็น	Private	Fund	ให้กับลูกค้า	โดยที่ลูกค้าไม่

ต้องพะวงว่าจะลงทุนหรือติดตามการลงทุนอย่างไร	ในขณะที่แอปพลิเคชั่น	

ก็เปรียบเสมือน	“กระจก”	สะท้อนผลการลงทุนและเปรียบเทียบให้รู้ข้อแตก

ต่างระหว่างทางที่	“ลูกค้าเลือก”	และ	“KAsset	แนะน�า”	ซึ่งจะเป็นเสมือน

ประตูของ	KAsset	เพื่อออกไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ	ได้”	นายวศินกล่าว

	 ส�าหรับผู้ที่สนใจแอปพลิเคชั่น	K-My	Funds	ต้องมีการลงทุนในกองทุน

ของ	บลจ.กสิกรไทย	โดย	K-My	Funds	จะแสดง	“พอร์ตการลงทุนปัจจุบัน

ของลูกค้า”	เปรียบเทียบกับ	“พอร์ตที่แนะน�า”	และจะมีพระเอกอย่างเส้น	

Fit	Line	ช่วยไกด์ให้ลงทุนตามพอร์ตที่ตอบโจทย์	ทั้งระดับความเสี่ยงและ

กระจายสัดส่วนในสินทรัพย์ต่างๆอย่างเหมาะสม	เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตาม

เป้าหมาย	หรือถ้าหากอยากจะปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง	ก็มีโปรแกรม

ทดลองจัดพอร์ตก่อนลงทุนจริงพร้อมตัวเลขผลตอบแทนย้อนหลังรายปี	

ส�าหรับใช้ตัดสินใจก่อนจะลงทุนจริง	หรือถ้านักลงทุนคนไหนอยากลงทุน

แบบส�าเร็จรูปทีเดียวจบให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการ

ลงทุน	ก็สามารถลงทุนผ่านกองทุนในกลุ่ม	K-FIT	ที่มีให้เลือกตั้งแต่	K-FITS,	

K-FITM.	K-FITL	และ	K-FITXL	ได้เช่นเดียวกัน
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รัฐบาลเดินเคร่ืองเต็มก�าลัง	TFFIF	

ย่ืน	Filing	เตรียมพร้อมระดมทุนให้	กทพ.

	 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	(Thailand	

Future	Fund	:	TFFIF)	ยื่นค�าขออนุมัติและร่างหนังสือชี้ชวน	(Filing)	

ส�าหรับการเพิ่มทุนต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	(ส�านักงาน	ก.ล.ต.)	เพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ

ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก	ชูจุดเด่นเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิในการรับ

รายได้ของค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถีของการทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย	(กทพ.)	ที่ร้อยละ	45	ของรายได้ค่าผ่านทางรวมที่จัด

เก็บได้จากทางพิเศษ	เป็นระยะเวลา	30	ปี	โดย	กทพ.	จะน�าเงินที่ได้จากการ

ระดมทุนของกองทุนไปใช้ในการก่อสร้างทางพิเศษใหม่	เพื่อขยายโครงข่าย

ทางพิเศษให้ครอบคลุม	เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ประชาชน	และยังช่วย

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

	 นายประภาศ	คงเอียด	ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	เปิดเผยว่า	การจัดตั้งThailand	Future	Fund	หรือ	

TFFIF	เป็นนโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาลในการเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกใน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	โดยการระดมทุนจากประชาชน

ทั่วไปผ่านกลไกของตลาดทุน	เพื่อน�าเงินที่ได้มาพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้น

ฐานของประเทศได้เร็วยิ่งขึ้น	นอกจากนี้	การระดมทุนด้วยวิธีการดังกล่าวจะ

แบ่งเบาภาระการคลังของภาครัฐในการพึ่งพาเงินงบประมาณแผ่นดินและ

เงินกู้	ซึ่งมีจ�านวนจ�ากัด	รวมทั้งไม่ต้องรอการสะสมรายได้ของรัฐวิสาหกิจ	ซึ่ง	

TFFIF	ยังเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้มีเงินออมหรือผู้ลงทุนที่สนใจสามารถเข้า

ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีคุณภาพได้ด้วย

	 นายชาญวิทย์	นาคบุรี	รองผู้อ�านวยการ	สคร.	เพิ่มเติมว่า	TFFIF	จัดตั้ง

ขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	โดยในการลงทุนครั้งแรก	TFFIF	

จะเข้าลงทุนในสิทธิในการรับรายได้ค่าผ่านทางพิเศษที่ร้อยละ	45	ของราย

ได้ค่าผ่านทางรวมที่จัดเก็บได้จากทางพิเศษที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน	2	

เส้นทาง	ได้แก่	ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี	รวมระยะทางทั้ง

สิ้น	83.2	กิโลเมตร	เป็นระยะเวลา	30	ปีนับจากวันที่กองทุนเข้าท�าสัญญากับ	

กทพ.	ทั้งนี้	กทพ.	ยังคงเป็นผู้บริหารจัดการและเป็นเจ้าของทางพิเศษดัง

กล่าวอยู่

	 นายสุทธิศักดิ์	วรรธนวินิจ	รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์

ที่ดิน	รักษาการในต�าแหน่งผู้ว่าการ	กทพ.	กล่าวว่า	ส�าหรับทางพิเศษฉลอง

รัชและทางพิเศษบูรพาวิถีที่	TFFIF	เข้ามาลงทุนนั้น	เป็นทางพิเศษที่มีความ

ส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหาจราจรและช่วยอ�านวยความสะดวกในการเดิน

ทางของประชาชนได้เป็นอย่างดี	โดยทางพิเศษฉลองรัชมีระยะทาง	28.2	

กิโลเมตร	เริ่มจากจุดเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ด้านตะวันออก	(บริเวณจตุโชติ)	มุ่งหน้าเข้าเมือง	ผ่านถนนสุขาภิบาล	5	

รามอินทรา	ลาดพร้าว	พระราม	9	สุขุมวิท	50	เชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิม

มหานครบริเวณอาจณรงค์

	 ส่วนทางพิเศษบูรพาวิถีมีระยะทาง	55	กิโลเมตร	ถือว่าเป็นทางพิเศษ

ยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทย	มีจุดเชื่อมต่อปลายทางพิเศษเฉลิม

มหานคร	(บริเวณบางนา)	มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก	ผ่านบางพลี	บางบ่อ	

บางสมัคร	ข้ามแม่น�้าบางปะกงไปสิ้นสุดบริเวณก่อนถึงทางเลี่ยงเมือง

ชลบุรี	นับเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพไปยังนิคม

อุตสาหกรรมและท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง

	 ทั้งนี้	เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้	กทพ.	จะน�าไปใช้ลงทุนพัฒนา

ทางพิเศษ	2	โครงการ	ได้แก่	โครงการทางพิเศษพระราม	3	–	ดาวคะนอง	–	

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก	และโครงการทางด่วนขั้นที่	

3	สายเหนือ	ตอน	N2	และ	E-W	Corridor	ด้านตะวันออก	เพื่อแก้ไขปัญหา

การจราจรในย่านพระราม	3	และดาวคะนอง	ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายทาง

พิเศษให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศไทย	และเป็นการแบ่งเบาภาระทางการคลัง

	 ผู้อ�านวยการ	สคร.	แจ้งว่า	เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2561	TFFIF	ได้ยื่น	

Filing	ให้แก่ส�านักงาน	ก.ล.ต.	เรียบร้อยแล้ว	ซึ่งจะมีการก�าหนดวันที่เปิดให้

ประชาชนทั่วไปจองซื้อหน่วยลงทุนโดยเร็วภายหลังจากส�านักงาน	ก.ล.ต.	

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว	โดยรูปแบบการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วน

ของผู้ลงทุนทั่วไปเป็นวิธี	Small	Lot	First	ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน	

ก.ล.ต.	เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนที่สนใจมีสิทธิ์จองซื้อหน่วยลงทุน

และได้รับการจัดสรรอย่างเป็นธรรม
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	เห็นต่างชาติ	ยังคงเดินหน้าขายต่อ	ไม่สนอก	สนใจ	

งานไทยแลนด์	โฟกัส	2018	ยอดล่าสุด	ตั้งปีถึงวานนี้	ต่างชาติขายสุทธิทะลุ	2	

แสนล้านบาทเข้าไปแล้ว	เห็นอย่างนี้ไม่ต้องไปเน้นโรดโชว์ให้มากนัก	สนามรบ	

ตลาดหุ้นไทย	คงต้องรบ	ไล่ล่ากันเอง	กินกันเองไปก่อน	เหอะๆ

	 วานนี้	ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่	1,720.43	จุด	ลดลง	1.83	จุด	หรือ	0.11%	

มูลค่าการซื้อขาย	42,101.08	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	3,165.02		

ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	274.76	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศ

ขายสุทธิ	2,884.96	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ	554.82	ล้าน

บาท

 ก.ล.ต.	เปิดเผยการด�าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท�าความผิด	ราย
นายสุรินทร์	บรรยงพงศ์เลิศ	กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท	ปิโก	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	

(มหาชน)	(PICO)	ด้วยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ก�าหนดมาตรการลงโทษ

ทางแพ่งในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมาย	พร้อมรายงานการด�าเนินการต่อ

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อ

	 กิตติ	พัวถาวรสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	NCL	แย้มอยู่ระหว่างเจรจา

ภาครัฐ	เข้าไปพัฒนาท่าเรือระนอง	-	ชี้	ถ้าลุยเงื่อนไขต้องชัดเจน	-	ไม่ซ�้ารอยเดิม	

คาดเปิดสาขาอินโดนีเซีย	Q3/61	-	เวียดนาม	Q4/61	สิ้นปีนี้เห็นสาขาตปท.รวม	5	

สาขา	คาดผลงาน	2H/61	โตต่อเนื่อง	หลัง

รุกขยายสาขาตปท.	-	มีลูกค้าใหม่ต่อเนื่อง	

มั่นใจทั้งปีโตตามเป้า	10-20%	แจงขาย	

NCL-W3	เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

	 นริศ	เชยกลิ่น	CEO	บมจ.สิงห์	เอสเตท	

S	คุยยกเลิกดีลเขมือบอาคารส�านักงาน

และศูนย์การค้าในประเทศ	2	ดีล	จากคาด

จะชัดเจนปีนี้	เพราะใช้เงินลงทุนสูงมาก

+อาจจะมีความเสี่ยงไม่คุ้มค่าในการลงทุนเดินหน้าพัฒนาโครงการตัวเองดีกว่า	

...1	ต.ค.นี้	เตรียมเปิดให้บริการอาคารส�านักงาน	Singha	Complex	ปัจจุบันมีผู้

เช่าพื้นที่ออฟฟิศเต็มแล้ว	100%	ปีหน้า	รายได้ถึง	2	หมื่นลบ.

	 “นรัตถ์	สาระมาน”	บิ๊กบอส	บมจ.ไซแมท	เทคโนโลยี	(SIMAT)	แอบส่ง

ซิกแนวโน้มงบ	Q3/61	มีโอกาสโตแรง	หลังบุ๊ครายได้จากงานในมาเลเซีย	พร้อม

ทั้งรับรู้ก�าไรจาก	"ฮินชิซึ"	เข้ามาแบบเต็มไตรมาส...งานนี้ผลงานจะสวยหรูขนาด

ไหนติดตามกันได้เลยจ้า	 	

 BIG	ประเมินครึ่งปีหลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น	เชื่อสินค้าแบรนด์ดังแห่ออกกล้อง

รุ่นใหม่คึกคัก	หนุนความต้องการทะลัก	พร้อมลุยจัดอีเว้นท์ต่อเนื่อง	โหมอัดโปร

โมชั่นดึงลูกค้า	เน้นเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายให้หลากหลาย	ดันผลประกอบการปี

นี้เข้าเป้าเติบโต	10-15%	เตรียมขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่	หลังตั้งบริษัทย่อย

เป็นโฮลดิ้ง	พร้อมเปิดตัวเร็วๆนี้	

	 สคร.	เผย	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	

(Thailand Future Fund : TFFIF)	ยื่นค�าขออนุมัติและร่าง
หนังสือชี้ชวน	(Filing)	ส�าหรับการเพิ่มทุนต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ส�านักงาน	ก.ล.ต.)	เพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ

ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก	ชูจุดเด่นเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิในการรับราย

ได้ของค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถีของการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย	(กทพ.)	ที่ร้อยละ	45	ของรายได้ค่าผ่านทางรวมที่จัดเก็บได้จากทาง

พิเศษ	เป็นระยะเวลา	30	ปี	โดย	กทพ.	จะน�าเงินที่ได้จากการระดมทุนของกอง

ทุนไปใช้ในการก่อสร้างทางพิเศษใหม่	เพื่อขยายโครงข่ายทางพิเศษให้ครอบคลุม	

เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ประชาชน	และยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศไทย

	 บมจ.ช	ทวี	(CHO)	ล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยง	บิ๊กบอส	“สุรเดช	ทวีแสง

สกุลไทย”	ลั่นแนวโน้มผลงานครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง	อานิสงส์ตุนงานในมือกว่า	

4,692		ล้านบาท	หนุนรายได้ปี	61	โตเกิน	10-15%	ตามแผน		โชว์ผลงานครึ่งปี

แรกสุดตระการตา	กวาดรายได้รวมกว่า	1,400	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นกว่า	147.85%	

ก�าไรสุทธิกว่า	49.38	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นกว่า	188.22%	จากช่วงเดียวกันปีก่อน		

 AIT	หั่นเป้ารายได้ปีนี้เหลือ	4	พันลบ.จากเดิมตั้งเป้าโกย	6	พันลบ.	เหตุ

โครงการรัฐชะลอการประมูล	แม่มดน้อย	เห็นอย่างนี้	ไม่อยากคิดถึงก�าไรเล้ยคร้า

ขาย

บล.ธนชาต	:	CENTEL	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	42.00	บ.

บล.เคจีไอ	:	ADVANC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	242.00	บ.

บล.ฟิลลิป	:	RJH	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	33.00	บ.

บล.ฟิลลิป	:	DDD	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	53.50	บ.

		บล.ฟิลลิป	:	BCP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	40.00	บ.

		บล.เมย์แบงก์	กิมเอง็	:	AH	แนะน�า	ซือ้	ราคาพืน้ฐาน	ท่ี	43.00	บ.	

		บล.ทิสโก้	:	AMATA	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	15.40	บ.

		บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	TTW	ธุรกิจมั่นคง	จ่ายปันผลสูง

		บล.ดบีเีอสวคิเคอร์ส	:	AH	แนะน�า	ซือ้	ราคาพ้ืนฐาน	ที	่50.00	บ.	
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POLAR	เผย	26	พ.ย.61	ศาลนัดพิจารณาคด	ี

ย่ืนคัดค้านการจดทะเบียน	หลังผู้ถือหุ้น	5	คน	

ย่ืนค�าร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
1.
	 บริษัท	โพลาริส	แคปปิตัล	จ�ากัด	(มหาชน)	POLAR	เปิดเผยว่า	ตามที่	ที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	โพลาริส	แคปปิตัล	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้ง	ที่	
1/2561	เมื่อวันที่	26สิงหาคม	2561	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้ง	หมด	179	คน	
นับรวมหุ้นได้	4,569,192,782	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	53.66%	ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้
ทั้ง	หมดของบริษัทฯ	ได้มีมติอนุมัติให้	แต่งตัง้	กรรมการ	แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
และจ�านวนกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันแทนบริษัทฯ	ซึ่งข้าพเจ้าได้
เป็นผู้ยื่นค�าขอจดทะเบียน	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2561	เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกร
รมการฯ	ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	และในวันเดียวกัน	
ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากนายทะเบียนบริษัทมหาชน	ว่ามีบุคคล	มายื่นคัดค้านการ
จดทะเบียนดังกล่าว	ส่งผลให้การรับจดทะเบียนต้องล่าช้าออกไปต่อมา	มีผู้ถือหุ้น
จ�านวน	5	คน	ได้ยื่นค�าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาล	และศาลได้มีค�าสั่งคุ้มครอง
ชั่วคราว	ห้ามไม่ให้ผู้เรียกประชุมน�ามติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครัง้	ที่	1/2561	
ของบริษัทฯ	ที่ได้มีการจัดประชุมขึน้	ในวันที่	26	สิงหาคม	2561	ไปจดทะเบียน
ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน	และห้ามนายทะเบียนบริษัทมหาชนจดทะเบียนฯ	
จนกว่าศาลจะมีค�าสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น	โดยศาลนัดพิจารณาคดี	วันที่	26	
พฤศจิกายน	2561	ซึ่งหากมีความคืบหน้าประการใด

	 นายไลโอเนล	ลี	ประธานคณะกรรมการบริหาร	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	
บริษัท	ไรมอน	แลนด์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	RML	และฝ่ายพัฒนาโครงการ	บริษัท	
ฤทธา	จ�ากัด	ร่วมจัดพิธีฉลองสิ้นสุดงานโครงสร้างของโครงการ	เดอะ	ลอฟท์	
อโศก	(The	Lofts	Asoke)	กับความสูงเต็มรูปแบบที่ชั้น	45	ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การก่อสร้างในส่วนของการตกแต่งภายในและระบบสาธารณูปโภค	โดยปัจจุบัน
ขายไปแล้วกว่า	85%	และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่เร็วๆ	นี้	
	 เดอะ	ลอฟท์	อโศก	เป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ภายใต้แบรนด์	“เดอะ	
ลอฟท์”	(The	Lofts)	เป็นโครงการห้องชุดประเภทถือครองกรรมสิทธิ์	สูง	45	ชั้น	
รวม	211	ยูนิต	ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท	21	ใจกลางอโศก	จุดเชื่อมต่อการเดินทางที่
หลากหลาย	ใกล้	MRT	เพชรบุรี	เพียง	200	เมตร	เป็นย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจ	
อาคารส�านักงาน	สถานศึกษาชั้นน�า	ร้านอาหาร	และแหล่งไลฟ์สไตล์	พร้อมสิ่ง
อ�านวยความสะดวกมากมาย	ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมห้องตัวอย่างและ
รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร	02-029-
1888

RML	ผนึก	“ฤทธา”	จัดพิธีฉลองส้ินสุดงานโครงสร้าง	
เดอะ	ลอฟท์	อโศก	(The	Lofts	Asoke)2.

3.
	 นางลัศนันท์	ลีลามณี	เลขานุการบริษัทฯ	บมจ.การบินไทย	THAI	เปิดเผยว่า	
นายณรงค์ชัย	ว่องธนะวิโมกษ์	ได้ลาออกจากต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการ
ใหญ่สายการเงินและการบัญชี	ของบริษัทฯ	มีผลตั้งแต่วันที่	29	สิงหาคม	2561	
เป็นต้นไป

THAI	เผย	ณรงค์ชัย	ว่องธนะวิโมกษ์	ลาออกจาก	

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี	แล้ว

4.
	 โฮมโปร	ลงใต้ปลุกกระแสงานแฟร์	จัดงาน	“โฮมโปร	แฟร์”	หาดใหญ่	งาน
แฟร์เรื่องบ้าน	ที่ทุกคนต้องมา	จัดเต็มเอาใจคนรักบ้านชาวภาคใต้	กับที่สุดแห่ง
สินค้าเรื่องบ้าน	ลดราคากว่า	70%	พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม	และไอเดียตกแต่ง
บ้าน	ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์	ยิ้มรับความสนุกไปกับคอนเซ็ปต์	“ช้อป	ชิม	ชิลล์”	
ท่ามกลางบรรยากาศสุดคลาสสิค	และอาหารจานเด็ดแดนใต้	ตั้งแต่	31	ส.ค.	-	9	
ก.ย.	61	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ	ม.อ.หาดใหญ่	ตั้งเป้ายอดขายกว่า	70	ล้าน
บาท
	 นางสาวสิริวรรณ	เสริมชีพ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารการตลาด	บริษัท	โฮม	
โปรดักส์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	“โฮมโปร”	เปิดเผยว่า	การจัดงาน	โฮม
โปร	แฟร์	หาดใหญ่	ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่	2	ของปี	2561	ซึ่งจัดไปเมื่อต้นปี	โดยผล
ตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี	และคาดว่างานในครั้งนี้	น่าจะได้ผลตอบรับที่ดีเช่นเคย	
เพราะหาดใหญ่เป็นหัวเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพ	และก�าลังซื้อสูง	อีกทั้งมีจ�านวนนัก
ท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการ
จัดงาน	HomePro	Fair	หาดใหญ่ครึ่งปีหลังในครั้งนี้
	 นอกจากนี้โฮมโปรยังร่วมกับสถาบันการเงินชั้นน�า	เสิร์ฟความพิเศษเอาใจ
คนรักบ้าน	ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย	อาทิ	ลูกค้าบัตรเครดิต	โฮมโปร	วีซ่า	
แพลทินัม	ยิ้มรับความคุ้มเพิ่ม	3	ต่อ	ต่อแรก	ลดทันที	3%*	และลดเพิ่มอีก	
13%*	ส�าหรับบัตรเครดิต	โฮมโปร	วีซ่า	แพลทินัม	หรือลดเพิ่ม	10%*	ส�าหรับ
บัตรเครดิต	กรุงเศรี	ต่อสอง	เปลี่ยนคะแนนในบัตร	1,000	คะแนน	แลกเป็น
ส่วนลด	100	บาท	และต่อที่สาม	รับเครดิตเงินคืน	2%	หรือเลือกผ่อนช�าระ	0%	
ทั้งงาน	นาน	4	เดือน	

HMPRO	จัดงาน“โฮมโปร	แฟร์”	หาดใหญ	่
31	ส.ค.	-	9	ก.ย.	61	ต้ังเป้ายอดขายกว่า	70	ลบ.

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)		
รายงานการได้มา	หุ้นของบมจ.	ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์	(listed)	โดย	นาย	บวรรัฐ	วน
ดุรงค์วรรณซึ่งเป็นการได้มา	เมื่อวันที่	28/08/2561	จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิด
เป็น		14.46%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลัง
การได้มาคิดเป็น	14.46%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
	 พร้อมรายงานการจ�าหน่าย	หุ้นของบมจ.	ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์(listed)โดย	
แพทย์หญิง	พัฎ	โรจน์มหามงคลซึ่งเป็นการจ�าหน่าย	เมื่อวันที่	28/08/2561	
จ�านวนหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายคิดเป็น	-6.56%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น		14.46%	ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของกิจการ
	 ขณะที่รายงานการจ�าหน่าย	หุ้นของบมจ.	ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์	(listed)โดย	
แพทย์หญิง	รังสิมา	วณิชภักดีเดชาซึ่งเป็นการจ�าหน่าย	เมื่อวันที่	28/08/2561	
จ�านวนหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายคิดเป็น	-7.89%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น	14.46%	ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของกิจการ

5. พัฎ	โรจน์มหามงคล-รังสิมา	วณิชภักดีเดชา	ขายหุ้น	

VIH	ให้	บวรรัฐ	วนดุรงค์วรรณ	เข้าถือ	14.46%
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บริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	UAC	ร่วมมือกับพันธมิตรคู่

ค้าระดับชั้นน�าทางด้าน	Technology	และผลิตภัณฑ์ชั้นน�าของโลกในกลุ่ม

ธุรกิจน�้ามัน	และการกลั่น	ปิโตรเคมี	โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค	อาทิ	

Honeywell,	UOP	(USA),	Pall	(USA)	,	BKV	(Germany),	Dorf	Ketal	

(India),	JNK	Heaters	(Korea),	Manoir	Industries	(France),	MP	

(Magnetische	Pruefanlagen	Gmbh,Germany)	และ	Unidro	(Italy)	

จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ	“UAC	Technical	Symposium”	โดยภายใน

งานยังมารกร่วมออกบูธโชว์นวัตกรรมการผลิตแบบใหม่ๆ	เพื่อใช้ในการ

ขยายธุรกิจ	และยังเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มพันธมิตรได้

ชมภายในงานครั้งนี้อย่างครบวงจร	ณ	โรงแรมฮิลตัน	พัทยา	เมื่อเร็วๆ	นี้	

ตัวแทนของ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	(DEMCO)	และ	บริษัท	เด็มโก้	

เดอลาว	จ�ากัด	มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมจากเขื่อน	เซเปียน-	

เซน�้าน้อย	แขวงอัตตะปือ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.

ลาว)	โดยมี	ดร.ค�าแพง	ไซสมแพง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม	สปป.ลาว	เป็นผู้รับมอบเงิน	เมื่อเร็วๆ	นี้

“UAC”จับมือพันธมิตรจัดงาน	

“UAC	Technical	Symposium”	

DEMCO	มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม	สปป.ลาว

1.
2.
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Opp	Day	นายพิทักษ์	รัชกิจประการ	(คนซ้าย)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่,	นายรังสรรค์	พวงปราง	(คนขวา)	

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอยี	จ�ากัด	(มหาชน)	

หรือ	PTG	ได้เข้าร่วมงาน	Opportunity	Day	เพื่อพบนักลงทุน	ประจ�า

ไตรมาส	2/2561	โดย	บริษัท	ฯ	ก�าไรครึ่งปีแรกแตะ	447	ล้านบาท	รับ

ผลบวกรายได้จากการขายและบริการโต	22	%	ณ	ชั้น	6	ห้อง	601-602	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(รัชดา)	เมื่อเร็ว	ๆ	นี้	

บิ๊กบอส	SUPER	“จอมทรัพย์	โลจายะ”ปลื้ม	แบงก์	ไอซีบีซี	(ไทย)	ปล่อยกู้

ให้	บ.ย่อยวงเงิน	307.0		ล้านบาท	ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน	ส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์

ภาคการเกษตร(เฟส2)	ขนาดก�าลังการผลิตรวม	9	MW	ก่อสร้างคืบหน้า

กว่า	40-50%	และจ่อ	COD	ภายในปีนี้	คาดโกยรายได้กว่า	6	ล้านบาทต่อ

ปีต่อเมกะวัตต์	ซึ่งหากขายไฟฟ้าได้ครบตามจ�านวนจะมีรายได้รวมถึง	54	

ล้านบาทต่อปี		เผยยังเดินธุรกิจเชิงรุกลุยประมูลงานใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	

พร้อมขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ	ระบุมีความพร้อมทุกด้าน	

เชื่อมั่นผลการด�าเนินงานแข็งแกร่ง

PTG	พบนักลงทุนประจ�าไตรมาส	2/2561
SUPER	ได้รับความไว้วางใจจากไอซีบีซี	(ไทย)	

ปล่อยกู้บริษัทย่อยวงเงิน	307	ลบ.	

ลงทุนโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ฯ	ก�าลังการผลิตรวม	9	MW

3. 4.
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สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ร่วมเป็นเจ้า

ภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อกิมไซ	แซ่เฮ้ง	(บิดาของคุณสนธิรัตน์	

สนธิจิรวงศ์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)	ณ	วัดเทพศิรินทราวาส	

ดร.ชาญกฤช	เดชวิทักษ์	ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในที่ประชุม	โดย

คุณรุ่งโรจน์	อิฐรัตน์	ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม	4.0	ภาคที่	

9	ให้เกียรติเป็นประธานร่วม	เพื่อจัดท�า	Executive	Summary	ของ	3	

Flagships	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ	SMEs	และ	Startups	

เพื่อต่อยอดโครงการ	EEC	ของภาคตะวันออก	เพื่อน�าเสนอต่อ	ดร.อุตตม	

สาวนายน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป	ที่จังหวัดชลบุรี	

สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	

เอ็ม	เอ	ไอ	ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ดร.ชาญกฤช	เดชวิทักษ์	ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในที่ประชุม	

ร่วมกับ	คุณรุ่งโรจน์	อิฐรัตน์	เพื่อจัดท�า	Executive	Summary	

ของ	3	Flagships

5. 6.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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